
 
 
 
 

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 

     

  ตามที่  สภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 และที่ประชุมได้มีมติรับรอง 
รายงานการประชุมในที่ ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม สมัย วิสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี  25๖4 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 2 ข้อ 33 จึงจัดทำประกาศรายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 25๖4 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖4 เพ่ือปิดประกาศ ณ สำนักงาน
เทศบาลตำบลสามง่ามให้ประชาชนทั่วไปทราบ รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุมที่แนบมา 
พร้อมประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 (นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
 ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

     

ผู้มาประชุม 

 
๑ นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย ประธานสภาเทศบาล 
๒ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
๓ นายอำนาจ  ด้วงนิ่ม สมาชิกสภาเทศบาล 
๔ นายจิราวัฒน์  ปึงสุขสมบูรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๕ นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 
๖ นายสุฤทธิ์  ป่าไม้ สมาชิกสภาเทศบาล 
๗ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล 
๘ นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์ สมาชิกสภาเทศบาล 
๙ นายทวี  สามบุญมี สมาชิกสภาเทศบาล 

๑๐ นายมิตร  เปี่ยมคล้า สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑ นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม สมาชิกสภาเทศบาล 
12 นายมงคล  ยิ้มทะโชติ สมาชิกสภาเทศบาล 
13 นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑ นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรี 
๒ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรี 
๓ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรี 
๔ นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
5 นายภูวเดช  จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 
6 นางณัฐธิกา  จันทร์มา ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
7 นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
8 นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.๐๐ น. 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- ขณะนี้สมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาลตำบล  
สามง่าม จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระฯ ต่อไป  

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- เม ื ่อท ี ่ประช ุมพร ้อมแล้ว ขอเปิดการประช ุมสภาเทศบาลตำบลสามง ่าม  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ๒๕๖4 วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 

 
/ระเบียบวาระท่ี ๑… 



 - ๒ - 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
- สำหรับในวันนี้ไม่มีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ต่อไปขอเชิญ เลขานุการสภาเทศบาล แจ้งประกาศอำเภอดอนตูม ต่อที่ประชุม
เทศบาล ครับ  

นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์  แสนใจ เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาต
อ่านประกาศอำเภอดอนตูม เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจำปี 2564 

ด้วยเทศบาลตำบลสามง่าม ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี 2564 เนื่องจากมีภารกิจตามอำนาจหน้าที่ที่จำเป็นเร่งด่วนเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาการกำจ ัดขยะมูลฝอย และการบร ิหารจ ัดการสถานที ่กำจ ัดขยะมูลฝอย 
ในรูปแบบ Cluster ของเทศบาล ตลอดจนเรื ่องอื ่น  ๆ ที ่ เก ี ่ยวข้อง เพื ่อเสนอต่อ 
สภาเทศบาลพิจารณาตามกฎหมายที่กำหนด แต่เนื่องจากขณะนี้อยู่นอกสมัยประชุม
สามัญประจำปี จึงมีความจำเป็นต้องขอเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี 2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 26 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2554 หมวด 2  
การประชุม ข้อ 36 (2) โดยขอเปิดประชุมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป  
มีกำหนด 15 วัน 

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 26 วรรคแรกและคำสั่งจังหวัดนครปฐมที่  
2175/2 2551 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้นายอำเภอปฏิบัติราชการแทน ข้อ 2 (2.4) อำเภอดอนตูมพิจารณาแล้วอนุญาตให้
เทศบาลตำบลสามง่าม เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕64 
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 15 วัน 

ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 
(นายสุภณ  สยามบุญนัญ) 

นายอำเภอดอนตูม 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย
ประธานสภาเทศบาล 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที ่ ๒ เรื ่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

- ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามง่ามตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน 
การประชุมว่ามีส่วนไหนที่จะต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 

- ถ้าที ่ประชุมเห็นว่ารายงานการประชุมไม่มีส่วนใดที ่จะต้องแก้ไขเพิ ่มเติมอีก  
ก็ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมด้วย ครับ 

ที่ประชุม - ม ีมต ิเห ็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล                    
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 

/ระเบียบวาระท่ี 3 



 - ๓ - 
ระเบียบวาระท่ี 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
(สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 3 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบขออนุมัติโอนเงินเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 
 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร แบบบานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ ราคา
ตู ้ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,000 บาท งบประมาณตั ้งไว้ 11,000 บาท  
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 88 ข้อ 77 ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ 
 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 1.มีมือจับชนิดบิด 2.มีแผ่นชั้น
ปรับระดับ 3 ชิ้น 3.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) จำนวน 3 
ตู้ๆ ละ 5,500 บาท รวมเป็นเงิน 16,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 16,500 บาท 
(รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณฉบับเดือนธันวาคม 
2562) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 88 ข้อ 78 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 36,400 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 36,400 บาท (รายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก
งบประมาณ ฉบ ับเด ือนธ ันวาคม ป ี  2562) บรรจ ุ ไว ้ ในแผนพ ัฒนาท ้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 89 ข้อ 79 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

/โดยมีคุณลักษณะ... 
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โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู  
 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง  
 3) เครื ่องปรับอากาศที ่ม ีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 
40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟ้า เบอร ์5 
 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 
 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 
 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ (นอกจากข้อ 3)  
 นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควร
พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพ พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 
 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  (1)  แบบแยกส ่วน ประกอบด้ วยอป ุกรณ์  ด ั งน ี ้  สว ิตช์  1 ตัว  
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 

8) ค่าติดตั ้งเครื ่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั ้งแยกจากราคา
เครื่องปรับอากาศ) 
  (3) ชนิดติดผนัง  ขนาด 12,000 - 24,000  บีทียู 3,000 บาท 
 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน จำนวน 2 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 8,000 บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ มีล้อเลื่อน 5 ทิศทาง หนัง PU มีที่วาง
แขน โช๊คปรับระดับได้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 110 ซม. 
งบประมาณตั้งไว้ 8,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 
จัดซื ้อตามราคาท้องถิ ่น) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ 1/2564  
ตามแบบ ผ. 03 หน้า 16 ข้อ 10 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา หมายถึง เครื่อง 
Facsimile หรือโทรภาพความเร็วในการส่งเอกสารไม่ต่ำกว่า 3 วินาทีต่อแผ่น ขนาดที่
กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั ้นต่ำ จำนวน 1 เครื ่อง รวมเป็นเงิน 18,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 18,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ 
ผ. 03 หน้า 92 ข้อ 85 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 รวมงบประมาณที ่ขอโอนเพ ื ่อไปต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่  จำนวนเงิน  
89,900 บาท (แปดหม่ืนเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดจาก 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย โครงการ
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 50,000 บาท ยังมิได้เบิกจ่ายแต่
อย่างใด คงเหลือ 50,000 บาท ขอโอนลด 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 
หลังโอนลด 0 บาท 

/2... 



 - ๕ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง
ของผู้บริหาร เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู้บริหาร ตั้งไว้ 756,000 บาท จ่ายไปแล้ว 
399,096.77 บาท คงเหลือ 356,903.23 บาท ขอโอนลด 39,900 บาท 
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 317,003.23 บาท 
 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวนเงิน  89,900  บาท (แปดหมื่นเก้าพัน 
เก้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 
 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ งานธุรการ มีความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายในสำนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ
เอกสารให้มีความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลของทางราชการและการบริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจา่ย
เป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ 
งบประมาณตั้งไว้ 89,900 บาท (แปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ รายละเอียดตามหลักการข้างต้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอน
และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
วิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ 105/1 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน จำนวน 5 รายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  
2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 
 

/นายอภิชา... 
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เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 
 โอนไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  
2 รายการ ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) งบประมาณตั้งไว้ 15,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานและการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม 2563) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
เทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ  
ผ. 03 หน้า 91 ข้อ 83 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200×1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที 
(ppm) 
 -  สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
 - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB 
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง 
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 
Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย 
Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั ่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคาเครื่องละ 7,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 
7,500 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานและการจัดหา
อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563) บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 91 ข้อ 84 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier , Scanner และ Fax ภายใน
เครื่องเดียวกัน  

/- เป็นเครื่องพิมพ์ 
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 - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer)  
จากโรงงานผู้ผลิต  
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi  
 - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที 
(ppm) หรือ 8.8 ภาพ ต่อนาที (ipm)  
 - มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) 
หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)  
 - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้  
 - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 
1,200 dpi  
 - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)  
 - สามารถถา่ยสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
 - สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา  
 - สามารถย่อและขยายได ้25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์  
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  
1 ช่อง  
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T 
หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย กว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
(IEEE 802.11b, g, n) ได้  
 - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น  
 - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
 รวมงบประมาณที่ขอโอนเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน 22,500บาท  
(สองหม่ืนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดจาก 
 - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร เงินเดือนฝ่ายการเมือง
ของผู ้บริหาร เพื ่อจ่ายเป็นเงินเดือนของผู ้บริหาร ตั ้งไว้ 756,000 บาท จ่ายไปแล้ว 
399,096.77 บาท โอนลด 39,900 บาท คงเหลือ 317,003.23 บาท และขอโอนลด
เพ่ิมอีก 22,500 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 294,503.23 บาท 
 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวนเงิน 22,500 บาท (สองหมื่นสองพัน 
ห้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 
 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายธุรการ งานธุรการ มีความจำเป็นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด และเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของทางราชการ จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  
2 รายการ มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณตั้งไว้ 22,500 บาท (สองหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตามหลักการข้างต้น อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27  

 
/และระเบียบ... 
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และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ 105/1 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่าย  

เป ็นรายการใหม ่  งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์สำน ักงาน  
(สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื ่อขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินเพื ่อโอนไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน รายละเอียดดังนี้ 

โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน   
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ
สงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื ้อชั ้นวาง
เครื่องมือช่างแบบเหล็ก สามารถปรับระดับความสูงของแต่ละชั้น ขึ้น – ลงได ้ขนาดไม่น้อย
กว่า 150 x 60 x 200 ซม.จำนวน 1 ชั้น ราคาชั้นละ 5,900 บาท งบประมาณตั้งไว้ 
5,900 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 64 ข้อ 30 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

/2... 
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 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชั้นวางเครื่องมือช่าง
แบบเหล็ก สามารถปรับระดับความสูงของแต่ละชั ้น ขึ ้น – ลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า  
200 x 60 x 200 ซม.จำนวน  1 ชั้น ราคาชั้นละ 6,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 
6,500 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคา
ท้องถิ่น)  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม 
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 64 ข้อ 31  
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร 
ขนาดไม่น ้อยกว่า 60 x 30 x 80 ซม. จำนวน 1 ชั ้น ราคาชั ้นละ 1,800 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 1,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
จัดซื้อตามราคาท้องถิน่)  บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาล
ตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03  
หน้า 68 ข้อ 38 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน  จัดซื้อชั้นเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 30 x 80 ซม. 
จำนวน 2 ชั้น ราคาชั้นละ 2,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 5,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)  บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 67 ข้อ 36 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 5. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื ้อชั ้นเก็บเอกสาร ขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 40 x 80 ซม. 
จำนวน 1 ชั้น ราคาชั้นละ 2,800 บาท งบประมาณตั้งไว้ 2,800 บาท (เป็นครุภัณฑ์ที่
ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 67 ข้อ 37 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 6. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
คร ุภ ัณฑ ์สำน ักงาน ต ู ้ เอกสารเหล ็กบานเล ื ่ อนแบบกระจก ขนาดไม ่น ้อยกว่ า  
152 x 40 x 87 ซม. จำนวน 2 ตู้ ราคาตู้ละ 4,900 บาท งบประมาณตั้งไว้ 9,800 บาท  
(เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 68 ข้อ 39 ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้ 
 รวมงบประมาณทีขอโอนเพ ื ่อไปต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่  จำนวนเงิน  
31,800 บาท (สามหม่ืนหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 โดยขอโอนลดจาก 

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของ 

/พนักงาน... 



 - ๑๐ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

พนักงานและลูกจ้าง ตั ้งไว้ 50,000 บาท ยังมิได้มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด ขอโอนลด 
31,800 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 18,200 บาท และมีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอหลังโอนลด 
 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวนเงิน  31,800  บาท (สามหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยบาทถ้วน) 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ 105/1 

เหตุผล 
 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง ได้ขออนุมัติเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 64 ข้อ 30 - 31 ,  หน้า 67 ข้อ 36 – 37 และ
หน้า 68 ข้อ 38 – 39 เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดเก็บเครื่องมือ
และอุปกรณ์ที ่ใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที ่ด ้านการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยและเอกสารราชการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเก็บเอกสาร
ราชการที่สำคัญของงานนิติการ จัดเก็บเอกสารของงานทะเบียนราษฎรที่รับถ่ายโอนมา
จากอำเภอดอนตูม จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนเงิน มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งบประมาณตั้งไว้ 31,800 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม 
หลักการข้างต้น 

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

ระเบียบวาระท่ี 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม ่  งบลงท ุน หมวดค ่าคร ุภ ัณฑ์ ประเภทคร ุภ ัณฑ์คอมพ ิวเตอร์   
(สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
/นายสมรัก... 
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นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื ่อขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินเพื ่อโอนไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ รายละเอียดดังนี้ 

 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink Tank Printer) จำนวน  
1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,500 บาท งบประมาณตั้งไว้ 7,500 บาท  

 โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที ่มีความสามารถเป็น  Printer , Copier , Scanner  และ Fax  

ภายในเครื่องเดียวกัน 
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ( Ink  Tank  Printer )  

จากโรงงานผู้ผลิต 
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า  1,200 x 1,200  dpi 
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4  ไม่น้อยกว่า  27  หน้าต่อ

นาที ( ppm ) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที ( ipm ) 
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที  

( ppm ) หรือ 5 ภาพต่อนาที ( ipm ) 
- สามารถสแกนเอกสาร  ขนาด  A4  ( ขาวดำ – สี ) ได้ 
-  ม ีความละเอ ียดในการสแกนส ูงส ุดไม ่น ้อยกว ่า  1,200 x 600  หรือ   

600 x 1,200  dpi 
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ  ( Auto  Document  Feed ) 
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ 
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า  99  สำเนา 
- สามารถย่อและขยายได้  25  ถึง  400  เปอร์เซ็นต์ 
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า  

1 ช่อง 
- มีช่องเชื ่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network  Interface )  แบบ  10/100 

Base-T  หรือดีกว่า  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ  สามารถใช้งานผ่าน เครือข่าย 
ไร้สาย Wi-Fi ( IEEE  802.11 b , g ,n ) ได ้

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า  100  แผ่น 
- สามารถใช้ได้กับ  A4 , Letter , Legal และ Custom 
 

 
/(รายละเอียด... 
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นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 65 ข้อ 32 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื ่อง ราคาเครื ่อ งละ 16,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ 16,000 บาท 

โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU ) ไม่น้อยกว่า  2  แกนหลัก  ( 2  core ) โดย

มีความเร็วสัญญาณ นาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  1.0  GHz  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณ
นาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ ความสามารถในการประมวลผลสูง  จำนวน  1  หน่วย 

- หน่วยประมวลผลกลาง  ( CPU ) มีหน่วยความจำแบบ Cache  Memory 
รวมในระดับ ( Level ) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า  4  MB 

- มีหน่วยความจำหลัก ( RAM ) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB 
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

ชนิด Solid  State  Drive  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  250  GB  จำนวน  1  หน่วย 
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า  1,366 x 768  Pixel  และมีขนาด

ไมน่้อยกว่า  12  นิ้ว 
- มีช่องเชื่อมต่อ ( Interface ) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ  HDMI  หรือ  VGA  จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ( Network  Interface ) แบบ 10/100/1000 

Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช ้งานได ้ไม ่น ้อยกว่า Wi-Fi ( IEEE  802.11b , g , n ,ac ) และ 

Bluetooth 
(รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์

และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)  บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 
เพ่ิมเติมครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 65 ข้อ 33 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 รวมงบประมาณที ่ขอโอนเพ ื ่อไปต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่  จำนวนเงิน  
23,500 บาท (สองหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

 โดยขอโอนลดจาก 
 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความ

สงบภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที ่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื ่น ๆ โครงการฝึกซ้อมแผนและเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งไว้  60,000  บาท  ยังมิได้มีการ
เบิกจ่ายแต่อย่างใด ขอโอนลด  23,500 บาท  งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
36,500  บาท และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอหลังโอนลด 

 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวนเงิน  23,500  บาท (สองหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

/อาศัย... 
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 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพิ่ม 
โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕61 
ข้อ ๑๐๕ และ ข้อ 105/1 

เหตุผล 
 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง ได้ขออนุมัติเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3/2563 ตามแบบ ผ. 03 หน้า 65 ข้อ 32 – 33 เพื่อเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้แทนของเดิมที่เสื่อมสภาพและชำรุด  จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมตัิ
โอนเงิน มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณตั้งไว้  23,500  บาท (สองหมื่นสามพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามหลักการข้างต้น 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค ่าท ี ่ด ินและส ิ ่งก ่อสร ้าง  ประเภทค ่าก ่อสร ้าง 
สิ่งสาธารณูปโภค (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 7 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณ เพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพื ่อขอความเห็นชอบ ขออนุมัติโอนเงินเพื ่อโอนไปตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน หมวดค่า 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้  

 
/หลักการ...... 



 - ๑๔ - 
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 งบลงทุน หมวดค่าที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้ 

 โอนไปตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าที ่ด ินและสิ ่งก่อสร้าง ประเภท 
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 1. 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายในเขตเทศบาล (บริเวณอาคารสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความ
ปลอดภัยทั ่วไปและงานอื ่น ๆ ข้อ 4 มีความละเอียดของภาพสูงสุ ดไม่น ้อยกว่า  
1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 5 ตัว งบประมาณ
ตั้งไว้ 179,000 บาท (รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของ
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด) รวมค่าติดตั้งและวัสดุ/อุปกรณ์ที่เกี ่ยวข้องอื่น ๆ เช่น  
สายสื่อสัญญาณต่าง ๆ หรือ เสาติดกล้อง ประกอบด้วย 

 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืน ๆ  

ข้อ 4 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่
น้อยกว่า 2,073,600 pixel    จำนวน 5 ตัว 

 - สายแลน UTP แบบภายนอก   จำนวน 300 เมตร 
 - เสาเหล็ก     จำนวน 1 ต้น 
 - กล่องกันน้ำ     จำนวน 3 อัน 
 - ตู้กันน้ำเก็บอุปกรณ ์    จำนวน 1 ตู้ 
 - ชุดสายไฟเบอร์ออฟติค (ใยแก้วนำแสง) 1 core จำนวน 250 เมตร 
 - มีเดียคอนเวิร์ทเตอร์-อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพเป็นไฟเบอร์ออฟติก  
       จำนวน 1 ชุด 
 - ค่าแรงงานเดินสาย/เชื่อมระบบ   จำนวน 1 งาน 
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม 

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2563 หน้า 47 ข้อ 1 และเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 ข้อ 2 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 

 รวมงบประมาณที ่ขอโอนเพื ่อไปตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวนเงิน 
179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 

โดยขอโอนลดจาก 
 1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ  ตั้งไว้  20,000  บาท ยังมิได้มีการเบิกจ่ายแต่อย่างใด ขอโอนลด 10,000 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 10,000 บาท และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอ  
หลังโอนลด 

 
/2... 



 - ๑๕ - 
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 834.60 บาท คงเหลือ 19,165.40 บาท ขอโอนลด 10,000 บาท งบประมาณ
คงเหลือหลังโอนลด 9,165.40 บาท และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอหลังโอนลด 
 3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 
งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค ประเภทค่าไฟฟ้า ตั ้งไว้ 200,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
57,358.33 บาท คงเหลือ 142,641.67 บาท ขอโอนลด 59,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลัง
โอนลด 83,641.67 บาท และมีงบประมาณคงเหลือเพียงพอหลังโอนลด 
 4. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรของพนักงานและลูกจ้าง  ตั้งไว้ 
260,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,000 บาท คงเหลือ 171,000 บาท ขอโอนลด 
100,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด 71,000 บาท และมีงบประมาณ
คงเหลือเพียงพอหลังโอนลด 
 รวมงบประมาณที่ขอโอนลด จำนวนเงิน  179,000  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืน
เก้าพันบาทถ้วน) 
 อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕63 หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  
โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ 
รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที ่ 4) พ.ศ.๒๕61  
ข้อ ๑๐๕ และข้อ 105/1 
เหตุผล 
 สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง ได้ขออนุมัติเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 เพ่ิมเติมครั้ง
ที่ 3/2563 หน้า 47 ข้อ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 หน้า 4 ข้อ 2 ติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที ่สำหรับติดตั ้งภายนอกอาคาร 
สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอ่ืน ๆ ข้อ 4 มีความละเอียดของภาพ
สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel จำนวน 
5 ตัว บริเวณอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 1 ตำบลสามง่าม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ ไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 3 หน้าที่ของเทศบาล มาตรา 50(1) รักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล
การจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว จึงมีความ
จำเป ็นต ้องขออน ุม ัติ  โอนเง ิน มาต ั ้ งจ ่ายเป ็นรายการใหม ่ งบประมาณตั ้งไว้   
179,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหลักการข้างต้น 
 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

/นายชูชาติ... 
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- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 

 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบเสนอญัตติขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณ เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 

 
ระเบียบวาระท่ี 8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที ่ 8 ญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพื ่อตั้งจ่าย
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติโอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนเงินเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 29,700 บาท และขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 36,400 บาท (รายละเอียดตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ)  
ต ั ้ งไว ้  102,500 บาท  ต ั ้ งจ ่ายจากเง ินรายได ้  ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ.2562 เพิ่มเติม  
ครั้งที่ 3/2563 หน้า 72 ข้อ 46  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
“การโอนเงินงบประมาณจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น” และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2547  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 105 และ 105/1 

 
 
 

/โดยขอโอนลด... 



 - ๑๗ - 
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 
 

โดยขอโอนลดจาก แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
งบดำเนินการ ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาแบคโฮประจำสถานที่
กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม ตั้งไว้ 1,566,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ โอนลด
คร ั ้ งท ี ่  1 เป ็นเง ิน 350,000 บาท เบ ิก จ ่ายแล ้ว 817,700 บาท คงเหลือ  
398,300 บาท  

 ขอโอนลดเป็นเงิน 102,500 บาท 
 งบประมาณคงเหลือหลังจากขอโอนลดเป็นเงิน 295,800 บาท  

รวมยอดเงินที่ขอโอนลดเป็นเงิน 102,500 บาท (หนึ่งแสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
เหตุผล 

เนื่องจากเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ง ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี
อายุการ ใช้งาน 15 ปี มีสภาพชำรุด  ซ่อมแซมบ่อยครั้ง ไม่คุ้มค่าในการบำรุงรักษาดังนั้น 
เพื่อให้มีพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เพียงพอแก่การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานสาธารณสุข 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
สำนักงาน ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ตั้งไว้ 
102,500 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ รายละเอียดตามหลักการข้างต้น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2563 หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 “การโอนเงิน
งบประมาณจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลดที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น” และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ข้อ 105 และ 105/1  

 ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือพิจารณา 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 

 
ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือ 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
ระเบียบวาระท่ี 9 ญัตติ เร ื ่อง ขอเสนอญัตติขออนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.2๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 9 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

/นายสมรัก... 



 - ๑๘ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้ งจ่ายเป็นรายการใหม่  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อตั้งจ่ายเป็น               
รายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ 
งบประมาณตั้งไว้ ๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

๑. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- ค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์  
(Ink Tank Printer) ของศูนย์พัฒนาเด็กวัดลำลูกบัว จำนวน ๑ เครื ่อง ราคาเครื ่องละ  
๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)   

- จ ัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสามง่าม                
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้า ๗๕ ข้อ ๕๑  

 โดยขอโอนลดจาก  
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                                  

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
ตั ้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังมิได้เบิกจ่ายแต่อย่างใด คงเหลือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
งบประมาณ จำนวน ๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  ๑๙๒,๕๐๐ บาท 

 ๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- ค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน ของกอง
การศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๗,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ตั ้งไว้ 
๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)   

- จัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับ
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสามง่าม              
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้า ๘๓ ข้อ ๖๘  

 โดยขอโอนลดจาก  
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น               

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย  หมวดอื่นๆ รายการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ ๗,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙๒,๕๐๐ บาท 
ขอโอนลดงบประมาณอีก จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด  
๑๗๕,๕๐๐ บาท 

/3... 



 - ๑๙ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 
 

 ๓. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

- ค่าจัดซื ้อเครื ่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ้งถังหมึกพิมพ์             
(Ink Tank Printer) ของกองการศึกษา จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๗,๕๐๐ บาท ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ ตั้งไว้ ๗,๕๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

- จ ัดซื ้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื ้นฐานครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์  
ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลสามง่าม 
ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ หน้า ๘๗ ข้อ ๗๕ 

 โดยขอโอนลดจาก  
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  

งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่าย หมวดอื่น ๆ รายการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท โอนลดงบประมาณ ๒๔,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๑๗๕,๕๐๐ บาท 
ขอโอนลดงบประมาณอีก จำนวน ๗ ,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหล ือหล ังโอนลด  
๑๖๘,๐๐๐ บาท 
เหตุผล 

เนื่องด้วยครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กวัด
ลำลูกบัวได้ใช้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานานและไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
ไม่รองรับระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในปัจจุบัน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ  
ไม่มีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ให้เพียงพอและมีความเหมาะสมในการใช้งาน  

ในการนี้ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบ
ลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ งบประมาณตั้งไว้ 
๓๒,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามหลักการข้างต้น โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  

หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

หมวด ๕ การควบคุมงบประมาณ ข้อ ๓๓ ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่
งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ 
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหน้าหน่วยงานคลัง เป็นผู ้ช่วยเหลือ และมีอำนาจหน้าที่ 
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

  (๑) ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
  (๒) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้ 
  (๓) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผูกพัน 
จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณา และเสนอที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  

เพ่ือพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

/นายชูชาติ... 



 - ๒๐ - 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2๕๖๔ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

 
ระเบียบวาระท่ี 10 ญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ของเทศบาลตำบล 

สามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564) และ (เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2564) (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที ่ 10 ญัตติ เรื ่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2564) และ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564) (สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม  

ขอเสนอญัตติ ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของ
เทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564) และ 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564) โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ 24 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ 9 
กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ ใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วน
จังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
เหตุผล 

- ตามที ่ เทศบาลตำบลสามง่าม ได้ดำเนินการเพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 4/2564) และ (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564) โดยดำเนินการตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบล 
สามง่าม ได้ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) ของเทศบาล
ตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพ่ิมเติม ครั้งที่ 4/2564) และ (เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 1/2564) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  29 มิถุนายน 2564  

 
 

/จึงเสนอญัตติ... 



 - ๒๑ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 

จึงเสนอญัตติ เรื่อง ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) 
ของเทศบาลตำบลสามง่าม ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2564) และ 
(เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2564) ต่อสภาเทศบาลตำบลสามง่ามเพื่อทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

- ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือทราบต่อไป 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 11 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับมอบพัสดุ (กล้องวงจรปิด) เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ
(กองการศึกษา) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 11 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขอรับมอบพัสดุ (กล้องวงจรปิด) 
เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ (กองการศึกษา) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติ ขอรับมอบพัสดุ (กล้องวงจรปิด) เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ 
โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 
หลักการ 

เทศบาลตำบลสามง่าม ได้รับมอบพัสดุกล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 
พร้อมติดตั้ง จากนายเสกสรร  มีใจดี กำนันตำบลสามง่าม จำนวน ๘ ตัว รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๔ เพื่อให้เทศบาลตำบลสามง่าม ใช้ประโยชน์ ของทางราชการ ซึ่งกล้องวงจรปิดที่
รับมอบจัดเป็นพัสดุประเภทครุภัณฑ์และถือเป็นทรัพย์สินของเทศบาลตำบลสามง่าม จึง
ต้องดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ การเก็บและการ
บันทึก ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิดและแสดง
รายการ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชี
หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 
เหตุผล 

ด้วยนายเสกสรร  มีใจดี กำนันตำบลสามง่าม ได้มอบชุดกล้องวงจรปิดและ
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ พร้อมติดตั้งให้กับเทศบาลตำบลสามง่าม จำนวน ๘ ตัว รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕ บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน)  

/เพ่ือใช้... 



 - ๒๒ - 
นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล 
รองนายกเทศมนตรี 

เพื่อใช้ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลสามง่าม เนื่องจากมีการใช้
ศูนย์กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบลสามง่าม เป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับเฝ้าระวัง
ผู้ที ่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อใช้ป้องกัน
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนต่อตัวบุคคลและทรัพย์สินของทางราชการ โดยการรับมอบ
พัสดุดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๑๓ การบริหารพัสดุ มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๓ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ การเก็บและการบันทึก ข้อ ๒๐๓ 

จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณาและเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบขอรับมอบพัสดุ (กล้องวงจรปิด) เพื่อใช้ประโยชน์ของทาง
ราชการและดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายอภิชา  พรเจริญกิจกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่ (ไม่มี) 
- ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดมีข้ออภิปรายซักถามเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในญัตติ  เร ื ่อง ขอเสนอญัตติขอรับมอบพัสดุ  
(กล้องวงจรปิด) เพ่ือใช้ประโยชน์ของทางราชการ 

 
ระเบียบวาระท่ี 12 ญัตติ เรื ่อง การเสนอแนวทางและทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการขยะ 

มูลฝอยในสถานที ่กำจ ัดขยะ เทศบาลตำบลสามง ่าม  (กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม) 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 12 ญัตติ เรื่อง การเสนอแนวทางและทางเลือกในการนำ
เทคโนโลยีมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะ เทศบาลตำบลสามง่าม  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

- ขอเชิญ ฝ่ายบริหาร ชี้แจงรายละเอียด ครับ 
 

นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ขอเสนอญัตติการเสนอแนวทางและทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม โดยมีหลักการและเหตุผล
ดังนี้ 
หลักการ 

ด้วยบริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด ต่อไปนี้ใน
ญัตติ ขอเรียกว่าบริษัท EEG ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบจัดการขยะ ระบบคัดแยก
ขยะ ระบบกำจัดรื้อร่อน บ่อขยะเก่า ออกแบบระบบผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ โดยใช้
วิธีการแปรสภาพด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สามารถนำกลับมาใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือแปรสภาพเป็นสินค้าที่นำกลับมาใช้ใหม่ และมี
รูปแบบการคัดแยกขยะโดยใช้คนงานผสมผสานกับเครื่องจักรที่ทันสมัย  

/มีความประสงค์... 
 



 - ๒๓ - 
นายนพรุจ  เจริญสุข 
รองนายกเทศมนตรี 

มีความประสงค์นำเสนอเทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมภายใน
สถานที่กำจัดขยะเทศบาลตำบลสามง่าม เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสามง่ามได้ร่วมวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบดำเนินการตามแนวทางในการบริหาร
จัดการขยะที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ต่อไป 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบาลตำบลสามง่าม บริหารจัดการขยะในรูปแบบกลุ่มคลัสเตอร์ของ

จังหวัดนครปฐม ปัจจุบันประสบปัญหาขยะล้นบ่อไม่สามารถลดปริมาณขยะโดยการคัด
แยกหรือวิธีการอ่ืน ๆ ได้ หากไม่รีบเร่งกำหนดทางเลือกและเทคโนโลยีในการกำจัดขยะที่
เหมาะสม สถานที่กำจัดขยะเทศบาล อาจต้องปิดดำเนินการในไม่ช้า 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะ เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง 
การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.2560 จึงขอให้บริษัท EEG ได้นำเสนอข้อมูลแนวทางและ
ทางเลือกในการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานที่กำจัดขยะเทศบาล
ตำบลสามง่าม 

ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือพิจารณา 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายนพรุจ  เจริญสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 
- ขอเชิญบริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์ คอนซัลติ ้ง กรุ ๊ป จำกั ด  

ได้นำเสนอเทคโนโลยีและการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมภายในสถานที่กำจัดขยะ
เทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาขยะล้นบ่อของเทศบาล ครับ 

 
นางสาวอารีรัตน์  
ศุภศิริสมบัติ 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัท EEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน นางสาวอารีรัตน์ ศุภศิริสมบัติ เจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน จากบริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเม้นท์ คอนซัลติ ้ง กรุ ๊ป จำกั ด  
(บริษัท EEG) สำหรับวันนี้ ดิฉันพร้อมด้วยผู้บริหาร 2 ท่าน คือ พันเอกเปรมจิรัสย์  
ธนไทยภักดี ผู้บริหารบริษัท EEG (คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) และ 
นายปิยพัชร์ ล่อกิจ ผู้บริหารบริษัท EEG 

ลำดับต่อไป ดิฉันขอนำเสนอเกี่ยวกับโปรไฟล์ของทางบริษัทว่าเชี่ยวชาญหรือ
ประกอบกิจการทางด้านใดมาก่อนนะคะ ในส่วนนี้จะเป็น animations (แอนิเมชั ่น)  
ของทางบริษัทเรานะคะ บริษัทของเราเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการจัดการขยะทางด้านชุมชน 
ในวีดีโอนี ้จะเป็นการนำเสนอกระบวนการจัดการขยะ โดยเริ ่มจากรถขยะของทาง
เทศบาล หรืออบต.เดินทางเข้ามาที่บริเวณตราชั่งเพ่ือมีการชั่งน้ำหนักก่อนเข้าโรงคัดแยก 
(ภาพท่ี 1) หลังจากชั่งน้ำหนักรถขยะจะเดินทางไปยังอาคารเพ่ือเทขยะรอการขนย้ายเข้า
สู่กระบวนการคัดแยกขยะค่ะ (ภาพที่ 2) โดยอาคารสำหรับเทขยะจะถูกออกแบบให้เป็น
อาคารแบบปิด โดยภายในตัวอาคารจะมีระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศภายในตัว
อาคาร (ภาพที่ 3) หลังจากที่เทขยะเสร็จก็จะมีรถตักขยะไปยังบริเวณจุดคัดแยกซึ่งจะมี
เครื่องจักรทำงานอำนวยความสะดวกในการลำเลียงขยะขึ้นบนสายพาน (ภาพที่ 4) 
จากนั้นขยะจะถูกลำเลียงขึ้นบนสายพานซึ่งจะมีคนจำนวน 6 คน ทำหน้าทีใ่นการคัดแยก
ขยะเบื้องต้น โดยจะทำการคัดแยกขยะรีไซเคิลออกก่อน เช่น ขวดพลาสติก ขวดแก้ว 
เป็นต้น (ภาพที่ 5) รวมถึงระบบดูดแม่เหล็ก (Magnetic system) เพื่อคัดแยกเศษเหล็ก
(ภาพท่ี 6) ในขั้นแรก หลังจากผ่านขั้นตอนการคัดแยกแล้วก็จะผ่านไปยังเครื่องดรัมสกรีน 
(Drum screen) สำหรับคัดแยกขยะออแกนิก (Organic waste) (ภาพท่ี 7) 

/จากนัน้... 



 - ๒๔ - 
นางสาวอารีรัตน์  
ศุภศิริสมบัติ 
เจ้าหน้าทีบ่ริษัท EEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นจะมีคนทำการคัดแยกอีกครั้ง เรียกว่า การคัดแยกลำดับที่ 2 (Second 
Hand) เพื่อลดการตกค้างของขยะที่ยังสามารถคัดแยกได้อีกครั้ง (ภาพที่ 8) ลำดับต่อไป
จะเป็นส่วนของการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel : RDF) จากถุงพลาสติกที่
ผ่านการคัดแยก โดยถุงพลาสติกที่คัดแยกจะถูกเป่าและปั่นให้แห้ง หรือทำให้มีความชื้น
น้อยลง (ภาพที่ 9) ถุงพลาสติกที ่ผ่านกระบวนการดังกล่าวจะถูกลำเลียงเพื ่อเข้าสู่
กระบวนการเผาไหม้ต่อไป (ภาพที่ 10) หลังจากผ่านกระบวนการเผาไหม้จะได้เชื้อเพลิง 
(พลังงานความร้อน) สำหรับผลิตไฟฟ้า (ภาพท่ี 11) ซึ่งกระบวนการจัดการขยะเบื้องต้นนี้
สามารถที่จะกำจัดขยะได้วันละ 800 ตันต่อวัน สามารถเป็นเชื้อเพลิงขยะที่เรียกว่า RDF 
โดยระบบการเผาไหม้จะมีอุณหภูมิประมาณ 850 องศาเซลเซียสขึ้นไป (ภาพที่ 12) ซึ่ง
จะได้แก๊สเผาไหม้ (Flue gas) (ภาพที่ 13) จากนั้นแก๊สเผาไหม้จะเข้าสู่ เครื่องกําเนิด
ไฟฟ้าแบบกังหันไอนํ้า (Steam turbine) (ภาพที่ 14) เพ่ือแปรรูปเป็นกระแสไฟฟ้าต่อไป 
และในส่วนของขยะออแกนิกที่ได้จากกระบวนการคัดแยกเบื้องต้นทางบริษัทสามารถ
นำไปทำเป็นก๊าซชีวภาพ (Biogas) ไดใ้นวิดีทัศน์ส่วนปัจจุบันทางบริษัททำเป็นโรงหมักปุ๋ย 
เป็นกระบวนการหมักแห้งแบบเติมอากาศได้แก๊สมีเทน (Methane,CH4) (ภาพที่ 15) 
สำหรับนำแก๊สมีเทนไปเป็นเชื ้อเพลิงหรือแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ (ภาพที่ 16)   
ปัจจุบันบริษัทได้เปิดกิจการมาประมาณ 6-7 ปี โดยมีโรงงานผลิตอยู่ด้วยกัน 3 แห่ง คือ 
สมุทรสาคร 1 แห่ง และอยุทธยา 2 แห่ง (อ.บางปะอิน,อ.อุทัย) สำหรับวิดีทัศน์ก็จะมี
รายละเอียดประมาณนี้ค่ะ และตามเอกสารเอกสารประกอบการนำเสนอข้างต้นนี้   
ขอบคุณค่ะ 
(หมายเหตุ : รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสภาเทศบาล  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564) 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมเบื้องต้นหรือไม่ ครับ 
- ขอเชิญนายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 
 

นายสกุล  บุญขจาย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายสกุล  บุญขจาย สมาชิกสภาเทศบาล 

ขออนุญาตถามครับว่า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกระบวนการนี้ สามารถที่จะขายให้กับ
โรงไฟฟ้า หรือหน่วยงานใดได้บ้างครับ ทางโรงไฟฟ้าจะรับซื้อหรือไม่ครับ เราจะสามารถมี
รายได้จากการผลิตไฟฟ้าจากขยะท่ีผ่านกระบวนการกำจัดได้จริงหรือป่าวครับ 

ในเรื่องของสถานที่สร้างและเงินลงทุนในการก่อสร้าง เราจะได้จากส่วนไหน  
การลงทุนเป็นการใช้แบบร่วมลงทุนหรือทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนเอง แล้วลงทุนประมาณ
เท่าไหร่ครับ แล้วมีตัวอย่างเทศบาลหรืออปท. ไหนที่ทำไปแล้วบ้าง มีการลงทุนไป
ก่อสร้างจริง หมายถึงว่าสร้างมาแล้ว 3-5 ปี ได้ทดลองแล้วผลิตไฟฟ้าจากขยะจริงมี
หรือไม่ครับ ทางเทศบาลสามารถไปศึกษาดูงานในสถานที่การผลิตจริงได้หรือไม่ครับ 

 
 

นายปิยพัชร์ ล่อกิจ 
ผู้บริหารบริษัท EEG 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายปิยพัชร์ ล่อกิจ ผู้บริหารบริษัท EEG 

กระผมขอนำเรียนแบบนี้ ครับ 
/นายปิยพัชร์... 



 - ๒๕ - 
นายปิยพัชร์ ล่อกิจ 
ผู้บริหารบริษัท EEG 

ไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถจำหน่ายให้กับโรงไฟฟ้าหรือหน่วยงานที่ต้องการได้ครับ  

เราสามารถมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าได้ครับ แต่ในการดำเนินโครงการนี้จะเน้นไปใน
เรื่อง ของการบริหารจัดการขยะที่เกิดขึ้นมากกว่า ซึ่งทางบริษัทของเราจะนำขยะมาเป็น
ขยะเชื้อเพลิง (RDF) จากนั้นจะแปรรูปจากพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มาเป็น
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะสามารถนำมาจำหน่ายได้ตามการกำหนดราคา
การรับซื้อ ซึ่งก่อนที่จะมีการจำหน่ายพลังงานก็จะต้องมีการติดต่อประสานงานในส่วนนี้
อยู่แล้วครับ ตามหลักการของแต่ละหน่วยงานที่จะรับซื้อได้ ในส่วนของการลงทุนจะมี
หลายรูปแบบ (Model) เช่น ทางเทศบาลลงทุนเอง หรือ ทางบริษัทลงทุนทั ้งหมด  
ซึ่งจะขึ้นอยู่ว่าจะเลือกลงทุนในรูปแบบไหน จะตกลงในรูปแบบใด และทางบริษัทได้
ประกอบกิจการมาแล้ว 3 – 5 ปี โดยได้จัดตั้งโรงงานด้วยกัน 3 แห่ง ได้แก่ สมุทรสาคร 
1 แห่ง และอยุธยา 2 แห่ง (อ.บางประอิน,อ.อุทัย) ครับ โดยก็จะมีการลงทุนทั้ง 2 แบบ 
ครับ ทั้งแบบการร่วมมือระหว่างเทศบาลและบริษัท และบริษัทลงทุนเองทั้งหมด ครับ 
โดยงบประมาณในการลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านขึ้นครับ แล้วแต่ปริมาณขยะที่
รองรับในแต่ละพื้นที่ หรือโรงผลิตแต่ละที่ด้วยครับ โดยทุกท่านสามารถมาศึกษาดูงานที่
โรงงานของทางบริษัทเราได้ครับ ยินดีมากครับ 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีคำถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
- ขอเชิญ นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล ครับ 
 

นางทิวาพร  
โชครุ่งเจริญชัย 
สมาชิกสภาเทศบาล 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน ดิฉัน นางทิวาพร  โชครุ่งเจริญชัย สมาชิกสภาเทศบาล 

การสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะจะมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที ่จะ
เกิดข้ึนในชุมชนหรือไม่คะ 

 
นายปิยพัชร์ ล่อกิจ 
ผู้บริหารบริษัท EEG 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายปิยพัชร์ ล่อกิจ ผู้บริหารบริษัท EEG 

กระผมขอนำเรียนแบบนี้ ครับ 
ในเรื่องการสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะจะมีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

ที่จะเกิดข้ึนในชุมชนหรือไม่ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้เลยว่าไม่เป็นอันตราย ครับ 
เนื่องจากระบบการทำงานของตัวโรงงานจะเป็นระบบปิดครับ ซึ่งเป็นเตาเผาที่

เป็นระบบปิด เนื่องจากเพื่อไม่ให้ความร้อนเกิดการศูนย์เสีย ซึ่งอุณหภูมิในการเผาไหม้
ประมาณ 800 องศาเซลเซียส ที่เผาในระบบปิดจะเกิดการเผาไหม้แบบสมบูรณ์จะไม่มี
เขม่าหรือควันจากการเผาไหม้แน่นอนครับ ระบบภายในจะเป็นระบบการวนสู่ฐานของ
การเผาไหม้ด้านล่าง ขอให้สบายใจในเรื่องของมลภาวะทางอากาศได้เลย ครับ 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีคำถามอะไรเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ  
ขอขอบคุณทาง บริษัทอีอีจี ที่ได้มานำเสนอการบริหารจัดการขยะในระบบปิด 

และ ในเรื่องของ RDF เพ่ือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาบ่อขยะล้นบ่อ ขอบคุณครับ 
ขอเชิญท่านผู้บริหารชี้แจงเพ่ิมเติม ครับ 

/นายสมรัก... 



 - ๒๖ - 
นายสมรัก  มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ 
ทุกท่าน กระผม นายสมรัก  มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

ทางเทศบาลก็ได้เชิญทางบ.อีอีจี มาพรีเซ็นต์เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจเนื่องจากทาง
บริษัทได้มีการติดต่อมาทางเทศบาล ในช่วงที่ผมกำลังจะหมดวาระ ซึ่งก็ได้แจ้งกับทาง
บริษัทการมานำเสนอทางเทศบาลอีกครั้งถ้าผมได้รับเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่  
อีกครั้ง ทางบริษัทก็ได้เข้ามาพรีเซ็นต์และนำแผนงานต่าง ๆ มานำเสนอ โดยก่อนหน้านี้
เคยมีบริษัทจากจีนมาติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวกันมากวา่ครึ่งปี 
ซึ่งรูปแบบการนำเสนอก็จะคล้ายๆ กับท่ีได้นำเสนอไป แต่ตอนนั้นก็จะมีติดขัดในเรื่องของ
ค่าบริการเก็บขนขยะมาทิ้ง โดยครั้งนั้นก็ได้มีการจัดประชุมประชาคมอปท. แต่ละแห่ง 
ที่นำขยะมาทิ้งที่บ่อขยะของทางเทศบาลโดยก็มีการต่อรองค่าธรรมเนียม 150 บาทต่อ
ตัน ซึ่งทางบริษัทจีนมองว่าการลงทุนอาจไม่คุ้มค่า ต้องใช้เวลานานถึงจะคืนทุน โดยทาง
บริษัทจากจีนก็ได้เสนอว่า ถ้าไม่ได้ค่าบริการ 300 บาทต่อตัน ก็คงจะไม่สามารถลงทุนได้ 
เนื่องจากการดำเนินการจริง ๆ ต้องใช้เงินลงทุนสูง ทำให้การดำเนินการในเรื่องนี้พักไป 
ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ประสานไปยังอปท.ต่าง ๆ ตามที่ทางบริษัทเสนอ แต่ทางอปท.ต่าง ๆ 
ก็ยังยืนยันว่าค่าบริการควรจะอยู่ที่ 150-200 บาทต่อตันไม่เกินนี้ จนกระทั่งไม่มีบริษัท
ใดเข้ามาเสนอ ในตอนนี้ก็มีบริษัท อีอีจี เข้ามาเสนอ จากสถานการณ์บ่อขยะของเทศบาล
ตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้ว ถ้าทางเทศบาลได้มีระบบบริหารจัดการขยะที่ดีก็จะทำให้สามารถ
แก้ไขปัญหาขยะล้นบ่อได้ และสามารถได้ประโยชน์จากการดำเนินการนี้ด้วย เพราะ
หลังจากกระบวนการการกำจัดขยะจากโดยการเผาไหม้จะทำให้ได้ไฟฟ้าด้วย ซึ่งไฟฟ้าที่
ผล ิตได้จากกระบวนการทางบริษัทก็จะมีการประสานงานกับทางการ ไฟฟ้าเพ่ือ 
จำหน่ายเอง ซึ่งผมก็เห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และ
ทางเทศบาลจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากการใช้งบประมาณในการเก็บขนขยะไป
ทิ้งที่ กลุ่ม 79 ซึ่งคิดว่าถ้าการบริหารจัดการขยะที่นำไปทิ้งที่บ่อขยะของเทศบาลดี  
ก็น่าจะไม่มีปัญหาที่จะไปกระทบกับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริเวณนั้นด้วย เพราะ
โรงกำจัดขยะเป็นระบบปิด การที่จะมีควันหรือเขม่าที่เป็นมลพิษทางอากาศก็คงไม่มี จะ
ไม่เหมือนการฝังกลบที่ในบางครั้งในฤดูฝน อาจมีน้ำขัง น้ำท่วม ที่ทำให้อาจส่งกลิ่นเหม็น
แก่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ซึ่งถ้าในอนาคตไม่มีโรงกำจัดขยะคิดว่าในเรื่องของ
การบริหารจัดการขยะนี้เทศบาลก็คงต้องปิดบ่อขยะ เนื่องจากอาจทำให้ประชาชนบริเวณ
ใกล้เคียงเดือดร้อน แต่พอมีโครงการนี้เข้ามาและถ้าทำสำเร็จได้จริงก็ถือว่าเป็นผลดีต่อ
ประชาชนและเทศบาล เพราะว่าถ้าจะต้องมีการขนส่งขยะที่เก็บจากครัวเรือนต่าง ๆ ไปที่
ทิ้งท่ีบ่อขยะ กม.27 หรือ กลุ่ม 79 จะต้องมีค่าขนส่งถึงตันละ 400 บาทต่อตัน อีกท้ังยัง
มีค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางก็จะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าโครงการนี้สำเร็จจริง อปท.
ใกล้เคียงก็มาอาศัยร่วมกับเราได้ เพราะถ้าการดำเนินการโครงการนี้ไม่มีกลิ่นหรือมลพิษ
ทางอากาศจริง ก็เป็นเรื่องดีถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมาในเทศบาลเราครับ 
 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจด ีนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 
ขอเชิญ นายณัฐพงศ์  แสนใจ ปลัดเทศบาล 

นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
ปลัดเทศบาล 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายณัฐพงศ์  แสนใจ ปลัดเทศบาล ขอเชิญนายภูวเดช  
จันทร์สนธิ  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ.ชี้แจงข้อมูลตามหลักวิชาการ 

/ที่เก่ียวข้อง... 



 - ๒๗ - 
นายณัฐพงศ์  แสนใจ 
ปลัดเทศบาล 

ที่เก่ียวข้อง และบริบทของบ่อขยะของเทศบาลตำบลสามง่าม เพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาล 
เห็นภาพการดำเนินโครงการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วของบริษัท อีอีจี ที่โรงงานอยุธยา 
และสมุทรสาคร ครับ 
 

นายภูวเดช  จันทร์สนธ ิ
ผู้อำนวยการกอง 
สาธารณสุขฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและหัวหน้า
ส่วนราชการทุกท่าน กระผม นายภูวเดช  จันทร์สนธิ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ 

ในส่วนของการจัดการขยะของเทศบาลตำบลสามง่าม เรามีพื ้นที ่ของเราเอง 
ในการจัดซื้อตั้งแต่ปี 2547 ประมาณ 28 ไร่ เศษ ปัจจุบันมีการบริหารจัดการ หรือใช้
งานปีนี้เป็นปีที่ 17 แล้วนะครับ ถ้าพูดถึงบริบทของบ่อขยะในปัจจุบัน ตามที่ท่านนายก
ได้นำเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ณ ตอนนี้บ่อขยะเต็มแล้วในส่วนของระดับพื ้นดิน  
และทางเทศบาลได้ทำการ Refill ขึ้นมาเป็นชั้นที่ 2 แล้ว ในระดับความสูง 2 - 2.5 เมตร 
โดยประมาณ ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลได้มีการจ้างเหมาแบคโฮประจำไซส์งานในการปรับ
พื้นและฟังกลบขยะ โดยมีการจ้างเหมาแบบวันเว้นวัน และได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ปี ซึ่ง
หลังจากแบคโฮกลบเกลี่ยและบดอัดในพื้นที่บางส่วนมีการจ้างเหมาถมดิน ซึ่งถ้าพูดถึง
บริบทในปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีการดำเนินการในส่วนของการนำเทคโนโลยีมาจัดการ ขยะซึ่ง
ตามสภาพพ้ืนที่ของทางเทศบาลมีขนาดเพียง 28 ไร่ เศษ ถือว่าขนาดเล็กมากถ้าเทียบกับ
ปริมาณขยะที่เข้าสู่ระบบต่อวัน หรือประมาณ 50 ตันต่อวัน เดิมเทศบาลได้ถูกกำหนดให้
เป ็น Clusters ของการรวมกล ุ ่มการจัดการขยะม ูลฝอยของจ ังหว ัดนครปฐม  
โดยดำเนินการเป็น Clusters มาหลายปีแล้ว แต่ปีที ่ผ ่านมาเราประสบปัญหากับ 
เรื่อง วิกฤตขยะล้นบ่อ ก็เลยต้องบอกคืน อปท.อื่น ไปหลายแห่ง ซึ่งเดิมเรามี Clusters
ประมาณ 11 แห่ง มีขยะเข้าประมาณ 80 – 100 ตันต่อวัน ซึ่งเมื่อเทียบปริมาณขยะ 
ที่มีเข้ามาในแต่ละวัน ทำให้เกินลิมิตของบ่อที่ไม่สามารถไปต่อได้ เลยต้องมีการบอกคืน 
อปท.ไปโดยในปัจจุบันเรามี Clusters แค่ 5 แห่ง จะมีปริมาณขยะประมาณ 50 ตัน 
ต่อวัน ทำให้ยังพอที่จะบริหารจัดการได้ ซึ่งทางเทศบาลก็ได้มีการศึกษาเรื่องของการ  
คัดแยกโดยมีโรงคัดแยกขยะตามที่บริษัท อีอีจี ได้นำเสนอ หลังจากมีการคัดแยกก็จะเป็น
เรื่องของขยะออแกนิก ขยะเศษ หรือ RDF (เชื้อเพลิง) ที่ทางบริษัท อีอีจี ที่เสนอการทำ 
RDF เพื ่อผลิตไฟฟ้าส่งให้กับโรงไฟฟ้า ในส่วนแรกที่จะดำเนินการก็จะเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องดำเนินการตาม 14 
ขั้นตอน ในเรื่องของการศึกษาออกแบบ จากนั้นจะต้องมีการจัดทำประชาวิจารณ์ จัดทำ
ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เมื่อจัดทำประชาคมเสร็จลำดับ
ต่อไป ถึงจะมีการส่งโครงการไปที่คณะกรรมการการจังหวัด เพื่อพิจารณาส่งให้ทาง
คณะกรรมการกลางพิจารณาต่อ ถึงจะไปในขั้นการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง ก็อีกหลาย
ขั ้นตอน ณ เวลานี ้ สิ ่งที ่อยากให้เกิดขึ ้น ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยก RDF และ 
ขยะออแกนิกก่อน ส่วนเรื่องของโรงไฟฟ้าก็คงเป็นเรื่องของกระบวนการต่อไปในอนาคต 
จากที่ทางบริษัทเสนอ ก็จะเป็นโรงงานในระบบปิดทั้งหมด ซึ่งผมเองก็เคยไปศึกษาดูงาน
โรงงานที่แพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำเป็นระบบปิด เช่น เดียวกัน ที่จะมีในส่วน
ของโรงคัดแยก และ RDF จากขยะเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในขนาด 9.9 mW ต่อวัน ที่ขาย
ให้กับโรงงานไฟฟ้า ในส่วนตรงนี้ก็มีความเป็นไปได้ และอย่างที่ท่านนายกนำเรียนว่า  
ถ้าทางเทศบาลไม่ดำเนินการใด ๆ เลย ในอนาคตอันใกล้นี้บ่อขยะของเทศบาลก็จะต้อง 

/ปิดตัว... 
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นายภูวเดช  จันทร์สนธ ิ
ผู้อำนวยการกอง 
สาธารณสุขฯ 
 
 

ปิดตัวลงอย่างแน่นอน ด้วยปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน และยังเกิดมลภาวะที่มี 
มากขึ้น รวมไปถึงเรื่องของกลิ่นที่สิ่งกลิ่นมากขึ้น รวมทั้งยังเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการ
มากขึ้นด้วย ในส่วนตรงนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด เพ่ือที่จะสามารถบริหารจัดการขยะให้
เดินหน้าต่อไปได้ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ (ไม่มี) 
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมอีก ก็ขอมติที่ประชุมด้วย 
 

ที่ประชุม รับทราบ แนวทางการศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้สิทธิเอกชนเข้าร่วม
โครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
ล้นบ่อของทางเทศบาลตำบลสามง่าม 

 
ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ในระเบียบวาระที่ 13 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญ นายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
 

นายขวัญเมือง 
พลอยศรีธรรมชาติ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

- กระผม นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
เรื่องของปัญหาขยะเป็นปัญหาระดับชาติ ในส่วนของเทศบาลก็พูดเรื่องนี้กันมา

นานพอสมควร ผมก็เห็นดีด้วยในการเตรียมการรองรับ ในเรื่องการบริหารจัดการขยะ 
ที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากเรื่อย ๆ ตามที่บริษัทอีอีจีได้นำเสนอผมก็ยังไม่ค่อยเห็น 
ภาพชัดเจน ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารจะดำเนินการอย่างไร ในเรื่องนี้ มีแนวทางหรือ 
การเตรียมการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ จะได้เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนในพื ้นที ่ได้รับรู ้ร ับทราบ ในเรื ่องของการจัดการขยะของทางเทศบาล  
ซึ่งนอกจากบริษัทนี้ยังมีบริษัทอ่ืนอีกหรือไม่ที่จะมานำเสนอ ครับ 

นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ตามท่ีนายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ ถามเกี่ยวกับเรื่องบริษัทที่มานำเสนอการ

จัดการขยะ นั้น ณ ตอนนี้มีเพียงบริษัทนี้ที่เข้ามานำเสนอ ซึ่งยังให้ข้อมูลที่ไม่มากเท่าไหร่ 
เพราะนอกจากการพรีเซน็ต์แล้ว จะต้องมีการไปศึกษาดูงานที่โรงงานจริงที่ดำเนินการอยู่ 
ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความชัดเจนเบื้องต้นว่าสามารถที่จะดำเนินการไดใ้นพื้นที่อย่างแน่นอน 
ด้วยปริมาณขยะที่นำมาทิ้งที่บ่อขยะมีปริมาณมากเพียงพอที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงขยะได้ 
(RDF) จึงได้ให้ทางบริษัทเข้ามานำเสนอต่อที ่ประชุมสภาเทศบาล ซึ ่งการจะดำเนิน
โครงการขึ้นจริงยังต้องมีข้ันตอนต่าง ๆ อีกหลายขั้นตอน ทางบริษัทจะต้องมีรายละเอียด
มาให้เราดูอีกมาก ในส่วนนี้ผมก็ได้มอบให้นายภูวเดช จันทร์สนธิ ผอ.สาธารณสุขฯ  
เป็นผู้ติดต่อประสานงานตลอด ถ้ามีข้อมูลอะไรที่ทางบริษัทสามารถที่จะนำเสนอ 

/ให้ทาง... 
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นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 
 
 

ให้ทางเทศบาลทราบ สำหรับการนำเสนอในการจัดทำประชาคมให้ประชาชนรับทราบ 
ซึ่งในเบื้องต้นก็อยากให้มีกลุ่มมวลชน หรือชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ผลประโยชน์จาก
การดำเนินโครงการอย่างแท้จริง นอกจากการที่ทางบริษัทได้ประโยชน์จากเราอย่างเดียว
ถ้าโครงการนี้เกิดได้ขึ ้นจริง ซึ่งทางบริษัทก็ยังต้องมาวิเคราะห์ว่าปริมาณขยะของทาง
เทศบาลเพียงพอกับการลงทุนหรือไม่ ซึ่งข้ันตอนนี้ก็คงอีกนาน หรือถ้าจะดำเนินการจริงก็
คงต้องมีการไปดูงานที ่พ ื ้นที ่จร ิง เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการวิเคราะห์ 
เพราะฉะนั้นในวันนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากยังต้องมีรายละเอียดอีกมาก  
ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเก็บจากอปท.ต่าง  ๆ ก็มีการเสนอค่าใช้จ่ายขั ้นต่ำ
ประมาณ 300 บาทต่อตัน มิเช่นนั้นจะไม่คุ้มกับการลงทุน ซึ่งทางเทศบาลก็พยายามที่  
จะหาผู้มาดำเนินการเพื่อให้เทศบาลลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ ในส่วนนี้ทางบริษัท  
ก็ยังต้องศึกษาว่าการที่จะลงทุนในพื้นที่ของเราจะคุ้มที่จะลงทุนหรือไม่ เนื่องจากการ
ลงทุนเป็นระดับ 100 ล้านบาท เพราะฉะนั้นที่ทางบริษัทได้มานำเสนอถ้าเป็นไปได้  
เราไม่ต้องเสียเงินแต่เรากลับมีรายได้ทำให้บ่อขยะที่กำลังจะหมดสภาพไปยังสามารถที่จะ
ใช้การได้ก็ถือว่าเป็นต่อประชาชน เทศบาล และอปท.ใกล้เคียง ถ้าทำไม่ได้จริง  ๆ  
ในอนาคตก็คงจะต้องไปทิ้งที่อ่ืน เพราะถ้าจะจัดซื้อที่ดินเพ่ือมาทำบ่อขยะก็คงเป็นไปไม่ได้
อีกแล้ว ด้วยข้อจำกัดทางระเบียบกฎหมายต่าง ๆ ครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจด ีนายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ครับ 
ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้แจ้งเรื ่องของปัญหาขยะก็มีความสำคัญนะครับ 

ในส่วนนี้ก็จะเป็นแนวทาง ซึ่งก็คงจะยังต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มกันอีกมากกว่านี้เพื่อที่จะ
ได้มีการพิจารณาดำเนินการครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
- ขอเชิญนายขวัญเมือง พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
 

นายขวัญเมือง 
พลอยศรีธรรมชาติ 
รองประธานสภาเทศบาล 

- เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล 
และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

- กระผม นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล 
ถนนเส้นคลองท่าสาร- บางปลา บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม - หมู่ที่ 1 ตำบล 

ลำลูกบัว ที่ทางเทศบาลได้ไปทำท่อข้ามทางตอนนี้มีรถวิ่งผ่านไปผ่านมาบ่อย ๆ ทำให้ถนน
มีการยุบลงเป็นแอ่งกระทะ ผมคิดว่าน่าจะต้องมีการนำหินคลุกไปเสริม ขอช่วย
ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายขวัญเมือง  พลอยศรีธรรมชาติ รองประธานสภาเทศบาล ครับ 
- ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจงครับ 
 

นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

- เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 
ถนนเส้นคลองท่าสาร- บางปลา บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม - หมู่ที่ 1 ตำบล 

ลำลูกบัว จะให้ทางกองช่างตรวจสอบและดำเนินการซ่อมให้ครับ และขอแจ้งว่าถนนเส้น
นี้จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทาง อบจ.นครปฐม ที่จะมาดำเนินการสร้างถนน
ตั้งแต่หมู่ท่ี 6 ตำบลสามง่าม - หมู่ที่ 1  ตำบลลูกบัว และทางไปซ้ายขวา  

/โดยมี... 



 - ๓๐ - 
นายสมรัก มีใจดี 
นายกเทศมนตรี 
 
 
 
 

โดยมีงบประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างให้กองช่างของทาง อบจ.
ตรวจสอบ ซึ ่งจะพยายามให้ได้งบประมาณมาในปีนี ้ และจะทำถนนเส้นนี้ให้ได้ใน
งบประมาณอย่างน้อย 30 ล้านบาท เนื่องจากถนนเส้นนี้ค่อยข้างยาว ซึ่งทางอบจ.ได้มี
การมาสำรวจแล้วว่าถนนเส้นนี้น่าจะทำได้ ถ้าได้ก็อาจจะเป็นในปลายปีนี้หรืองบประมาณ
เพิ่มเติมสุดท้าย แต่ถ้ายังดำเนินการไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องให้กองช่างนำรถไปบดหรือนำหิน
คลุกไปใส่ เพ่ือซ่อมถนนไม่ให้ยุบหรือแบนออกทางซ้ายขวา เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อ
ประชาชนผู้สัญจรไปมาได้ ส่วนถนนลาดยางคงยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากบริเวณนั้นยังไม่
มีบ้านคน และต้องขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้นำมาแจ้งเพื่อดำเนินการแก้ไข 
ครับ ถ้าท่านสมาชิกท่านใดมีอะไรขอให้แจ้งนะครับ เนื่องจากตอนนี้กำลังดำเนินการ
จัดทำแผนฯ ปี 2565 ถ้าขาดเหลืออะไรถ้าจัดทำแผนฯ ไปแล้วไม่มีจะไม่สามารถ
ดำเนินการได้ และขณะนี้ได้จัดทำแผนฯ ปี 2565 แล้ว ก็อาจจะเป็นในส่วนของการ
เพิ่มเติมแผนฯ ปี 2565 แทน ถ้ามีสิ่งใดที่ท่านคิดว่าขาดตกบกพร่องหรือต้องแก้ไขก็
สามารถแจ้งเพ่ือทำการแก้ไขได้ ครับ 

 
นายชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย 
ประธานสภาเทศบาล 

- ขอขอบคุณ นายสมรัก มีใจดี นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม ที ่ได้ช ี ้แจงใน 
ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ครับ 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่ 
(ไม่มี) 
- หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก กระผมขอปิดการประชุม

สภาเทศบาลตำบลสามง่าม ในครั้งนี้ ขอบคุณครับ 
เลิกประชุม เวลา 16.30 น.  

 
 (ลงชื่อ)    ผู้บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม 
 (นางสาวกนกวรรณ  สุขชนะ) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสุวิจิน  เนตรโพธิ์แก้ว) 
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 (นางสาวรังสิยา  จารุธรรมวัฒน์) 
 หัวหน้าสำนักปลัด 
 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายณัฐพงศ์  แสนใจ) 
 ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

/คณะกรรมการสามัญ... 



 - ๓๑ - 
 คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล
สามง่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 แล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕๖4 เวลา ๑4.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสามง่าม ชั้น 3 จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 (ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ  
 (นายสกุล  บุญขจาย) 
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ 
 (นางสาวจุฑามาศ  สามฉิมโฉม)  
 
 
 
 (ลงชื่อ)     กรรมการ/เลขานุการ 
 (นายสมชาย  มั่งชูพันธุ์) 

 รายงานการประชุมสภาเทศบาลฉบับนี้ สภาเทศบาลตำบลสามง่ามได้รับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลสามง่าม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 12 เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายชูชาติ  โชครุ่งเจริญชัย) 
ประธานสภาเทศบาลตำบลสามง่าม 



 - ๓๒ - 
ภาพวีดีโอเสนอกระบวนการจัดการขยะ 

 
ภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 2 

 

 
ภาพที่ 3 

 

 
ภาพที่ 4 

/ภาพที่ 5... 



 - ๓๓ - 
 

 
ภาพที่ 5 

 

 
ภาพที่ 6 

 

 
ภาพที่ 7 

 

 
ภาพที่ 8 

/ภาพที่ 9... 



 - ๓๔ - 
 

 
ภาพที่ 9 

 

 
ภาพที่ 10 

 

 
ภาพที่ 11 

 

 
ภาพที่ 12  

/ภาพที่ 13... 



 - ๓๕ - 
 

 
ภาพที่ 13  

 

 
ภาพที่ 14 

 

 
ภาพที่ 15 

 

 
ภาพที่ 16 

 


